

TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH, TƯ LIỆU...

(Tiếp theo trang 1)

Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đồng bào các tầng lớp nhân dân.

Từ nguồn tư liệu, hiện vật sưu tầm trong nhiều năm thông qua kho tư liệu của các bảo tàng trong và ngoài tỉnh, Bảo tàng tỉnh đã thu thập được trên 200 tư liệu, hình ảnh có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật

liên quan đến đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để trưng bày tại triển lãm.

Hiện vật trưng bày được chia làm 4 phần chính: quê hương và gia đình đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; quá trình hoạt

động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương thành kính tri ân công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; một số thành tựu kinh tế và hoạt động của giai cấp công nhân.

Triển lãm mở cửa phục vụ cán bộ, nhân dân, học sinh từ ngày 26/1 đến ngày 3/2 với mong muốn thể hiện sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình với những đóng góp, hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, chiến sĩ cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018), chiều ngày 26/1, Đoàn đại biểu gồm tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn

Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Đoàn đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa trước lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - một trong những lãnh tụ cách mạng tiền bối của Đảng, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo cách mạng tài năng, người thành lập và là chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh cao cả của đồng chí vì đất nước, vì nhân dân, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong chiều ngày 26/1, Đoàn đã đến thăm, đồng hành, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Như, thôn Bao Hàm, xã Thụy Hà và mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Quỳnh, thôn Cam Đồi, xã Thụy Liên (Thái Thụy).



Các em học sinh tham quan triển lãm.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

được công nhận trong sạch, vững mạnh, trong đó 8 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị, năm 2018, cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện đồng bộ các giải pháp, đạt

và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong xây dựng Đảng, hoàn thành mục tiêu 70% trở lên các đoàn nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; làm tốt công tác tham mưu ban hành các quy định về quản lý lễ hội, quản lý di tích.

THANH BÌNH

TỔ CHỨC NHIỀU ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

kỹ thuật, dò gỡ mìn, thiết bị sơ cứu y học; bố trí thiết bị, trấn địa bản bảo đảm an toàn; đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, quân sự các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng chương trình văn nghệ và tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết tại

các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa văn nghệ trong đêm giao thừa. Ngoài ra, các lực lượng liên quan cũng thống nhất phương án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

THẨM ĐỊNH, XÉT CÔNG NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

hạ tầng nông thôn, giáo dục, văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, tỷ lệ lao động có việc làm, hệ thống chính trị... đều đạt so với mức chuẩn của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

Sau khi nghe ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã báo cáo kết quả, đoàn thẩm định nhóm 4 kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế và thống nhất các xã cơ bản hoàn thành các tiêu

chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh xem xét, công nhận các xã đạt chuẩn quốc gia về NTM. Đoàn thẩm định cũng đề nghị các xã sớm hoàn thành các hạng mục, tiếp tục quan tâm đến công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, rà soát và tính toán phương án trả nợ xây dựng cơ bản.

TOÀN TỈNH CÓ 87,5%...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", toàn tỉnh có 87,5% gia đình đạt gia đình văn hóa; 63,9% thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh

hiệu văn hóa. Phong trào thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp với 31,4% số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 100% huyện, thành phố, xã, phường đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao. Hoạt động thể thao thành tích cao khởi sắc với 160 huy chương các loại. Trong năm, tổng lượng khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 643.000 lượt người, doanh thu đạt 248 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số tồn tại của ngành

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUỲNH PHỤ, ĐÔNG HƯNG Triển khai nhiệm vụ năm 2018

● Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, các cấp công đoàn huyện Quỳnh Phụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra. 100% công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng kế hoạch. Nội dung hoạt động công đoàn được đổi mới, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong năm, các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà dịp lễ, tết với số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo có 887 sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài được đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn. Thành lập được 2 công đoàn cơ sở và kết nạp được 446 đoàn viên...

Năm 2018, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ là tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

● Sáng ngày 26/1, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng phát triển được 3 công đoàn cơ sở với 402 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc lên 212 với hơn 11.600 đoàn viên. Cũng trong năm 2017, các cấp công đoàn đã tổ chức xây dựng quỹ mái ấm công đoàn được trên 82 triệu đồng, cùng với nguồn kinh phí 100 triệu đồng Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm công đoàn; tín chấp với quỹ giải quyết việc làm cho đoàn viên vay hàng trăm triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà hơn 500 đoàn viên và con em họ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Các công đoàn cơ sở cũng làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, chủ doanh nghiệp tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Tại hội nghị, 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 được các cấp công đoàn và UBND huyện Đông Hưng tặng cờ thi đua, bằng khen, kỷ niệm chương, giấy khen.

NGUYỄN DŨNG - THU HIỀN

VŨ THƯ Gặp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp xuân Mậu Tuất

Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, sáng ngày 26/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Huyện Vũ Thư hiện có hơn 65.000 chức sắc, tín đồ, Phật tử đạo Phật và đạo Công giáo. Năm 2017, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 22

xứ, họ giáo đạt "xứ họ đạo 4 gương mẫu", 45 chùa đạt "chùa cảnh 4 gương mẫu". Đồng góp tích cực của các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo đã góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội: tổng giá trị sản xuất của huyện năm 2017 ước đạt 9.821 tỷ đồng, tăng 10,07% so với năm 2016; văn hóa, xã

hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư đã trao quà, chúc các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo đạo tốt cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi; tiếp tục hưởng ứng sôi nổi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

QUỲNH LƯU

Hỗ trợ 370 triệu đồng xây nhà tặng hội viên khó khăn



Sáng ngày 26/1, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh có 2.649 hội viên. Năm qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia sinh hoạt và đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống. Gần đây, Hội đã phối hợp với hội cấp trên và Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 370 triệu đồng xây dựng

7 ngôi nhà "ấm tình đồng đội" tặng gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn kinh phí hội viên tự nguyện đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, Hội và các liên chi hội đã tặng 2 số tiết kiệm cho hai nhân liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà hội viên khi ốm đau, qua đời, tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa và gặp mặt kỷ niệm 45 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đặc biệt, nhiều hội viên

KHẮC ĐUẦN

KIỂM TRA VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Qua các báo cáo cho thấy việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 đã được các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 29 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, giáo viên về việc đổi mới giáo dục, từ đó có sự quan tâm, đầu tư tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các trường được tăng cường. Đến nay, Thái Thụy có 123/145 trường học các cấp đạt chuẩn. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có nhiều đổi mới trong dạy và học, đổi mới trong kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, nhờ đó chất lượng dạy và học tại các bậc học đều được nâng cao. Tuy nhiên, khó khăn trong thực đổi mới giáo dục và đào tạo tại Thái Thụy hiện nay là quy mô trường học tại nhiều địa phương nhỏ, công tác liên trường khó thực hiện dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý, sắp xếp đội ngũ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng chất lượng giáo dục.

Sau khi nghe các báo cáo, các ý kiến trao đổi làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 trên địa bàn huyện Thái Thụy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các cấp ủy đảng huyện Thái Thụy tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc triển khai thực hiện đối với từng nội dung nêu trong Nghị quyết số 29, đánh giá rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, cùng với chú trọng nâng chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên cần quan tâm sâu sắc đến việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng tác phong nhà giáo mẫu mực. Trong giáo dục học sinh, cùng với cung cấp kiến thức phải quan tâm đến giáo dục đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, làm nền tảng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2017, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong năm 2018.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động PHPBGDPL của tỉnh trong năm qua. Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2018, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm hài hòa giữa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới để áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

MIKADO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

tập luyện mang lại thành tích cao cho bóng chuyền tình nhà, xứng đáng là cái nôi đào tạo vận động viên xuất sắc cho bóng chuyền nữ quốc gia.

● Chiều ngày 26/1, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Giải bóng đá nhi đồng tỉnh năm 2018 diễn ra từ ngày 26 - 28/1 với sự tham gia của 80 cầu thủ là học sinh đến từ 8 huyện, thành phố. Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết.

Giải bóng đá nhi đồng tỉnh là một trong những hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá. Thông qua giải còn nhằm phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải khu vực và toàn quốc.

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ

Truyền thông sử dụng nước sạch đến hội viên

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà vừa tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường cho hội viên ở 54 chi hội tại 18 xã phía Nam và Tây Nam huyện.

Tại buổi truyền thông, hội viên được tuyên truyền về lợi ích cũng như sự cần thiết của việc dùng nước sạch; những cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong việc đầu tư, sử dụng nước sạch... Hội LHPN huyện cũng tổ chức triển khai kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện đồng thời giao chi tiêu phần đầu số hộ gia đình hội viên sử dụng nước sạch trong sinh hoạt tới từng hội LHPN xã, thị trấn, chi hội thôn làng. Nhờ đó, đến hết tháng 12/2017, tỷ lệ gia đình tại 18 xã phía Nam và Tây Nam huyện sử dụng nước sạch đạt 78,7%, trong đó gia đình hội viên sử dụng nước sạch đạt 84,74%, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

NGỌC MAI

Tặng quà tết cho hộ nghèo

Đón Biên phòng Cửa Lân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải và cá nhân hảo tâm vừa tổ chức tặng quà tết cho hộ nghèo xã Nam Cường (Tiên Hải). Theo đó, 17 hộ nghèo được nhận quà trị giá 400.000 đồng/suất. Với món quà này, Đồn Biên phòng Cửa Lân và các đơn vị tại trở mong muốn góp phần giúp các hộ nghèo với bớt khó khăn, đón tết có truyền của dân tộc đầm ấm.

ĐỒN BIÊN PHÒNG TRÀ LÝ

Tiếp nhận pháo do công dân giao nộp

Hỏi 8 giờ 30 phút ngày 25/1, Đồn Biên phòng Trà Lý đã tiếp nhận hơn 3kg pháo và 5 quả pháo trứng do anh Đỗ Quang Vinh, trú tại thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng (Thái Thụy) tự giác mang đến Đồn giao nộp. Theo anh Vinh, số pháo trên anh nhặt được trên đường đi làm về. Trước đó, ngày 7/1, một học sinh trên địa bàn đơn vị quản lý đã tự giác giao nộp 1 thùng pháo và 3 quả pháo trứng do Trung Quốc sản xuất. Cán bộ Đồn đã lập biên bản tiếp nhận số lượng pháo trên để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

TẮT ĐẠT